



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/ ๕๗๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและการนำส่งข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติม
ในระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย Username และ Password ของสถานศึกษาในการเข้าระบบ QAMS จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (Quality Assurance Management System :QAMS) เพื่อนำไปใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง ระดับจังหวัด เขตตรวจราชการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมของระบบ QAMS ตามแนวทางการปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษาและกฎกระทรวงฉบับใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เข้าระบบ QAMS เพื่อดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เข้าระบบ QAMS ที่ <http://202.29.172/qams> หรือ <http://bet.obec.go.th/index/> แล้วคลิกที่แบนเนอร์ ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการในระหว่างวันที่ ๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑.ตรวจสอบ แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ที่ เมนู “ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา”

๒. สำหรับสถานศึกษาใดที่ต้องการแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ให้แจ้งขอแก้ไขรายการข้อมูลสารสนเทศทาง E-mail address : qakkzone1@gmail.com เพื่อให้เขต

พื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลเดิมกลับให้สถานศึกษาที่ต้องการแก้ไขข้อมูลดำเนินการแก้ไขข้อมูลและนำส่งข้อมูล
ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. สำหรับสถานศึกษาที่นำส่งรายการข้อมูลสารสนเทศ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ไม่ครบถ้วน ให้
ดาวน์โหลด Template รายการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือ
ที่อยู่ในระบบ QAMS

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพิพัช เรืองแท้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๓-๕ ต่อ ๒๑๓ โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๕๓๐

(ผู้ปฏิบัติ : ศน.ชนกกาญจน์ โทร ๐๖๑-๐๖๐๙๑๙๕)